

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ครั้งที่ 2

วันที่ 8 ธันวาคม 2557

ประเด็นพูดคุย : การติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

เริ่มการประชุมเวลา 14.30 น.

- สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อสกัดความรู้ด้านการวิจัยและได้มีการแต่งตั้งนางสาวสุภาพร เท่าบุรี คณะอนุกรรมการภาคีเครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานในการสกัดความรู้นั้น โดยในการประชุมครั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้สรุปประเด็นการพูดคุยจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งที่ 1 เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกโดยแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนั้นจะมีความคล้ายคลึงกันในรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ ซึ่งจุดนี้จะทำให้นักวิจัยทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์สามารถใช้แนวทางในการเขียนเป็นแบบอย่างได้ เพียงแต่ต้องปรับรายละเอียดของข้อเสนอโครงการแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นใหม่โดยอาศัยโครงสร้างเดิมเป็นแนวทาง

- ประธาน KM ได้เริ่มพูดคุยประเด็นการจัดการความรู้ครั้งที่ 2 โดยประเด็นที่พูดคุยในครั้งนี้ได้แก่ การติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกโดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยได้พูดคุยโดยเริ่มจาก

- อาจารย์ปรีชา คำมาดี จากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจารย์ของกล่าวว่าการค้นหาแหล่งทุนในปัจจุบันทำได้ค่อนข้างสะดวก เนื่องจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเห็นความสำคัญและการนำผลของการวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาองค์กร จากประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยของวิทยาลัยฯ ในแต่ละปีการศึกษาจะมีหน่วยงานเอกชนส่งเอกสารเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยมาให้ ซึ่งบุคลากรต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกแล้ว หลังจากที่ได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นทางวิทยาลัยฯ ยังให้ขวัญกำลังใจเพิ่มเติมอีกด้วย

- อาจารย์พัฒนา จากสถาบันเทคโนโลยีการบินได้บอกถึงแหล่งทุนที่ตนเองเคยมีประสบการณ์ในการขอทุน ซึ่งจริงๆ แล้วในการขอทุนการศึกษาวิจัยนั้นสามารถทำร่วมกับบุคคลภายนอกหน่วยงานเช่น ในอดีตที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีการขอทุนร่วมกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานของ สสส. ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวทางในการหาแหล่งทุน ซึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการขอทุนอาจเริ่มจากการศึกษางานวิจัยและเขียนข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งโอกาสที่จะได้รับพิจารณาทุนสนับสนุน

โครงการก็จะมีมากขึ้น และเมื่อเกิดความเชี่ยวชาญและความชำนาญ ก็ดำเนินการเขียนข้อเสนอจากแหล่งภายนอก และที่สำคัญการสร้างเครือข่ายสำหรับนักวิจัยทั้งในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันการศึกษาก็ล้วนมีความจำเป็นอย่างมาก

- อาจารย์บุญญวัฒน์ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน กล่าวว่าเมื่อพูดถึงแหล่งทุนที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยในปัจจุบันมีอยู่มากมาย ซึ่งมีทั้งแหล่งทุนในประเทศแหล่งทุนในต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ

- อาจารย์นรรธพงศ์ ไครเครือ จาก ว.เฉลิมกาญจนารยะของ กล่าวว่าจากประสบการณ์ของตนเองก่อนที่จะเข้าเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาจารย์ผู้สอนด้านรัฐศาสตร์นั้น ได้รับราชการทหารเป็นหน่วยพยาบาล และมีเครือข่ายของผู้ประกอบอาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาตนเองได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการศึกษาวิจัยของกลุ่มบุคคลที่รู้จักก็ได้มีการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็เริ่มที่จะมีความสามารถที่จะเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอวิจัยร่วม นอกจากนี้การสืบค้นข้อมูลแหล่งทุนของตนจะเน้นไปที่หน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยฯ นั้นเป็นผู้บริหารในองค์กรของรัฐมากมายทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของแหล่งทุน

- อาจารย์วรรมนต์ สันติศิริ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน กล่าวว่าตนเองเป็นผู้ที่ชอบค้นคว้าหาข้อมูลใน Social Network ต่างๆ ดังนั้นการเข้าถึงแหล่งทุนของตนก็จะเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดรับข้อเสนอในการสนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษาวิจัย

- อาจารย์ธีรรงค์ เจริญทองอรุณ จากสถาบันเทคโนโลยีการบินกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาการติดตามแหล่งทุนของตนเองนั้นทำโดยการดูจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการประกาศข้อมูลข่าวสารจากสำนักวิจัยและพัฒนา และนอกจากนี้ยังพยายามติดตามจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของทางสำนักวิจัยและพัฒนาที่มีการติดประกาศอย่างต่อเนื่อง

- อาจารย์สมพงษ์ อัสวริยธิบัติ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน กล่าวว่า การสืบค้นข้อมูลข่าวสารของตนนั้นทำได้โดยการติดตามจากการประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเข้าไปติดตามข้อมูลจากข่าวงานประชาสัมพันธ์งานวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนาซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนอย่างต่อเนื่องทั้งแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก นอกจากนี้ในช่วงเวลาต่างๆจะมีการสอบถามกับเครือข่ายของกลุ่มอาจารย์ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่ามีแหล่งทุนใดบ้างที่มีความน่าสนใจและในบางครั้งได้มีการติดต่อจากหน่วยงานภายนอกที่มีความต้องการให้การสนับสนุนการศึกษางานวิจัย โดยตรงทำการติดต่อผ่านสถาบันฯ เข้ามา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าข่าวสารหรือข้อมูลของแหล่งทุน หากนักวิจัยสนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของแหล่งทุนได้อย่างหลากหลายและมีความสะดวกเป็นอย่างมาก

- อาจารย์นพอนันต์ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ในการประชุมร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลบางพระ ซึ่งแหล่งข้อมูลจากชุมชนได้มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งทุนที่เป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเป็นแหล่งทุนที่นักวิจัยไม่เชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นแหล่ง

ทุนด้านวิทยาศาสตร์จึงทำให้ไม่สามารถเขียนข้อเสนอเพื่อการขอทุนได้เนื่องจากไม่มีความรู้และความชำนาญ

- อาจารย์สุภาพร เท่าบุรี จากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนารยะของและการทำงานในส่วนของคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่ายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าการค้นหาติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทุนของตนนั้น โดยปกติจะมีอยู่หลากหลายช่องทางเช่น การรับแจ้งแหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยบูรพาในการแจ้งทุนจาก สกว. ซึ่งเป็นแหล่งทุนที่มอบให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้จากการที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารที่วิทยาลัยฯ ซึ่งดูแลงานด้านวิจัยอยู่หากมีข่าวสารการวิจัยจากแหล่งทุนก็จะดำเนินการเรียกประชุมชี้แจงข้อมูลจากแหล่งทุนให้กับบุคลากรได้ทราบ

สรุป

การติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งทุนภายในและภายนอก จากประเด็นการพูดคุยเพื่อสกัดความรู้ในเรื่องของแหล่งข้อมูลข่าวสารผลปรากฏว่าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกนักวิจัยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยสำนักวิจัยและพัฒนาจะเป็นผู้ดำเนินการแจ้ง ซึ่งในการแจ้งดังกล่าวจะเป็นงบประมาณใน 2 ส่วนคือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้นอกจากนี้แหล่งทุนอื่นๆ สามารถเข้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นผู้ให้ทุนได้แต่นักวิจัยต้องติดตามข้อมูลจากแหล่งทุนด้วยตนเอง

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.